

## **NHỮNG HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA TẬP THỂ 3C5 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM**

Hòa chung trong không khí tung bừng, phấn khởi của giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024). Tập thể lớp 3C5 Trường Tiểu học Đồng Thái chúng em hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và các hoạt động của nhà trường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để chúng em bày tỏ lòng biết ơn đến với các thầy cô giáo, người đã có công dìu dắt, dạy bảo chúng em nên người.



Có thể nói đầu tiên là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Trong giờ học, các bạn đều có ý thức học tập tốt : hăng hái phát biểu, mạnh dạn thảo luận ,chia sẻ bài, tham gia vào các hoạt động học tập tự nhiên, sôi nổi, tự chủ khi tiếp cận kiến thức. Các tiết học của chúng em đều được thầy cô khen ngợi và được ghi sổ nhiều tiết học tốt , buổi học tốt.



Các tiết mục văn nghệ do các bạn trong lớp tự tập luyện để dành tặng thầy cô. Các tiết mục văn nghệ các bạn lựa chọn xoay quanh chủ đề về mái trường, thầy cô, bạn bè; ca ngợi truyền thống về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Bạn nào cũng vui tươi, hào hứng, phấn khởi, múa hát với cả tấm lòng mình.



Hoạt động làm báo tường, báo ảnh cũng diễn ra rất sôi nổi. Mỗi bạn đều làm thiệp ,vẽ tranh, sưu tầm thơ, bài hát , truyện ngắn, câu đố, các bức thư góp ý... Hoạt động diễn ra nhằm nhắc nhở chúng em nhớ tới ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, ngày tri ân của các học trò tới các thầy cô giáo. Bên cạnh đó, hoạt động còn giúp các em thể hiện sự tự tin, sáng tạo, khéo léo của mình khi tự tay làm ra những sản phẩm thật đẹp, thật ý nghĩa. Những tấm thiệp ,bức tranh, bài thơ, bài hát , câu chuyện, câu đố, các bức thư góp ý... Chúng em tạo nên một tờ báo tường đầy ý nghĩa với nhiều nội dung để dành tặng các thầy cô.



Chúng em – tập thể 3C5 xin cảm ơn thầy cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong những năm học qua. Kính chúc Thầy Cô mãi mãi mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người của mình!

